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Beth yw hwn? 

 

Rydyn ni angen eich syniadau i wella 

ein Cynllun Rheoli Risg Cymunedol ni. 

 

Gallwch chi gymryd rhan trwy wneud 

ein harolwg cyflym. 

 

Bydd eich adborth chi'n ein helpu ni i 

siapio dyfodol ein Gwasanaeth.  

 

Mae'r arolwg hwn yn gyfle i chi 

ddweud wrthyn ni beth sydd fwyaf 

pwysig i chi. 
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Pam Mae Eich Llais Chi'n Bwysig 

 

Bydd eich syniadau chi'n helpu i 

wneud gwahaniaeth. 

 

Mae eich mewnwelediad yn ein helpu 

ni i ddeall anghenion y gymuned ac i 

weithredu arnyn nhw. 

 

Bydd yn ein helpu ni i deilwra ein 

gwasanaethau ni. 

 

Bydd hynny'n golygu y gallwn ni 

ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl 

ar gyfer eich anghenion. 
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Gall eich mewnbwn chi sbarduno 

newid hefyd.  

 

Bydd gwneud ein harolwg yn ein 

cefnogi ni i wneud penderfyniadau 

gwell am ein Gwasanaeth. 
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Mae pob ymateb yn ddienw. 

Mae hyn yn golygu nad oes angen i 

chi roi eich enw  

 

Bydd eich syniadau chi'n cael eu 

defnyddio at ddibenion ymchwil yn 

unig. 

 

Cysylltwch â ni ar 0370 6060699 i gael 

fformatau eraill. 
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Amdanoch Chi 

 

 

1.) Sut fyddech chi'n disgrifio eich hun? 

 Staff amser llawn  Staff Ar Alwad 

 
Staff Rheolaeth 

Tân ar y Cyd 
 

Aelod o staff 

cefnogi 

 
Teulu aelod o staff 

GTACGC 
 

Aelod o'r 

cyhoedd 

 Awdurdod lleol  
Sefydliad sector 

cyhoeddus 

 Aelod Etholedig  Undeb Llafur 

 Busnes  
Sefydliad 

gwirfoddol 

 Grŵp cymunedol  Arall 

Rhywbeth arall: 
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2.) Pa mor gyfarwydd ydych chi â'r 

gwasanaethau sy'n cael eu darparu 

gan GTACGC? 

 Cyfarwydd iawn 

 Eithaf cyfarwydd 

 Ddim yn gyfarwydd o gwbl 

Unrhyw beth arall rydych chi eisiau dweud: 
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3.) Pa mor ymwybodol ydych chi o sut 

mae GTACGC yn cael ei ariannu? 

 Ymwybodol iawn 

 Eithaf ymwybodol 

 Ddim yn ymwybodol iawn 

 Ddim yn ymwybodol o gwbl 

A oes gennych chi unrhyw bryderon am sut rydyn ni'n cael 

ein hariannu: 
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4.) Yn eich barn chi, beth yw prif dasgau 

GTACGC? 

 Atal tanau a hybu diogelwch y cyhoedd. 

 Ymateb i danau. 

 Ymateb i wrthdrawiadau traffig. 

 Ymateb i lifogydd. 

 Mynd i ddigwyddiadau meddygol. 

 
Sicrhau bod adeiladau'n cydymffurfio â 

rheoliadau diogelwch tân. 

 Ymateb i larymau tân domestig. 

Unrhyw beth arall rydych chi eisiau dweud: 

 

 



9 

 

 

5.) Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw hi i ni 

ganolbwyntio ar y meysydd canlynol? 

Rhowch y rhain yn nhrefn pwysigrwydd.  

 Cynlluniau atal 

 Pa mor gyflym rydyn ni'n cyrraedd tân 

 Cefnogaeth i bobl sy'n agored i niwed 

 Paratoi ar gyfer argyfyngau hinsawdd 

 
Sicrhau bod rheolau diogelwch tân yn cael 

eu dilyn 

 Edrych ar risgiau datblygu tai newydd 

 Gweithio gyda phartneriaid yn well 

 
Defnyddio technoleg i wella gweithrediadau 

diffodd tân ac achub. 

Unrhyw beth arall rydych chi eisiau ei ychwanegu: 
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6.) Beth yw ein prif heriau yn eich barn chi, a 

sut dylem ni ymateb?  Rhowch y rhain yn 

nhrefn pwysigrwydd. 

 Amserau ymateb 

 
Dod o hyd i Ddiffoddwyr Tân amser llawn a'u 

cadw 

 
Dod o hyd i Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad a'u 

cadw 

 Gorsafoedd Tân sy'n mynd yn rhy hen 

 
Sut mae ein gwasanaeth yn meddwl ac yn 

cynllunio 

 Cyllid a thoriadau cyllideb 

 Newid hinsawdd a risgiau 

 Risgiau mwy o dai a threfi mwy 

 Llesiant staff 

 Poblogaeth sy'n heneiddio 

 
Newidiadau mewn technoleg a 

chyfrifiaduron 

Unrhyw beth arall rydych chi eisiau ei ychwanegu: 
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7.) Ydych chi'n meddwl bod risgiau eraill 

i'w hystyried? Dywedwch fwy wrthyn ni: 
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8.) Ydych chi'n meddwl bod meysydd 

eraill i ni feddwl amdanyn nhw? 

Dywedwch fwy wrthyn ni: 
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9.) Hoffech chi wneud unrhyw sylwadau 

pellach neu rannu unrhyw wybodaeth 

yr ydych chi'n meddwl a allai ein helpu 

i wella ein Gwasanaeth?: 
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10.) A hoffech chi gymryd rhan mewn 

ymgynghoriad yn y dyfodol neu gael 

eich ychwanegu at ein rhestr 

Rhanddeiliaid? 

 Hoffwn  Na hoffwn 

Os "Hoffwn", rhowch eich manylion isod: 

Enw: 

E-bost:  

Ffôn:  

 

 

11.) A allwn ni gael eich caniatâd i 

gyhoeddi eich ymateb yn ein 

Hadroddiad Ymgynghori? 

 Gallwch  Na allwch 
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12.) A hoffech chi ddweud mwy wrthym 

amdanoch chi eich hun? 

 Hoffwn  Na hoffwn 

Os “Hoffwn”, ewch ymlaen i dudalen 15. 

Os “Na hoffwn”, ewch heibio tudalennau 15-?? 
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Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – 

Mwy Amdanoch Chi 

(ewch heibio os ydych wedi ateb 

“Na hoffwn” ar Gwestiwn 12) 
 

 

13.) Beth yw eich oedran chi? 

16 oed neu'n 

iau: 
 17-24 oed:  

25-34 oed:  35-44 oed:  

45-54 oed:  55-64 oed:  

65-74 oed:  75-84 oed:  

85 neu'n hŷn:  

Mae'n well 

gen i beidio 

â dweud: 
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14.) Beth yw eich iaith gyntaf? 

Cymraeg:  Saesneg:  

Arall:  

Mae'n well 

gen i beidio 

â dweud: 

 

 

 

15.) Beth yw eich rhywedd? 

Gwrywaidd:   Benywaidd:   

Mae'n well gen i derm 

arall: 
 

Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
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16.) Ydy eich hunaniaeth rhywedd yr un 

peth â'ch rhywedd ar adeg eich geni? 

Ydy:   Nac ydy:   

Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
   

 

 

17.) Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? 

Deurywiol:   Hoyw:   

Syth:  Lesbiaidd:  

Arall:  
Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
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18.) Ble ydych chi'n byw? 

Sir Gâr:   Ceredigion:   

Castell-nedd Port 

Talbot: 
 Sir Benfro:  

Powys:  Abertawe:  

Arall:  
Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
 

 

 

19.) Ydych chi'n ystyried bod gennych chi 

anabledd?  

Ydw:   Nac ydw:   

Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
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20.) Beth yw eich crefydd? 

Bwdhaeth:  Cristnogaeth:  

Hindŵaeth:  Moslemiaeth:  

Iddewiaeth:  Sikhiaeth:  

Dim crefydd:  Arall:  

Mae'n well 

gen i beidio 

â dweud: 
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21.) Beth yw eich cenedligrwydd? 

Prydeinig:   Seisnig:  

Gwyddelig:  Albanaidd:  

Cymreig:  Arall:  

Mae'n well gen i 

beidio â dweud: 
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22.) Beth yw eich ethnigrwydd? 

Asiaidd:   Tsieineaidd:   

Du/ Affricanaidd/ 

Caribïaidd: 
 Sipsi/ Teithiwr/Roma:  

Cymysg/Lluosog:  
Unrhyw grwpiau ethnig 

eraill: 
 

Gwyn:  
Mae'n well gen i beidio 

â dweud: 
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Diolch am roi o'ch amser i gwblhau 

ein harolwg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafodd y fersiwn darllen hawdd hwn 

ei greu gan  

Planet Easy Read 

Rydyn ni'n defnyddio Ffotosymbolau 

 

 

Gallwch gysylltu â'n swyddog Diogelu 

Data ar 0370 6060699 

Neu drwy e-bost 

dataprotection@mawwfire.gov.uk. 

 

Os oes unrhyw beth nad ydych yn ei 

ddeall, ffoniwch 0370 6060699 

Neu gyrrwch e-bost 

crmp@mawwfire.gov.uk 


